



โรงเรียนบ้านพร้าวเหนือ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคายเขต 1

นโยบายความเป็นส่วนตัว

โรงเรียนบ้านพร้าวเหนือ ให้ความสำคัญกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ โดยนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ได้อธิบายแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการเก็บรวบรวม ใช้หรือเปิดเผยข้อมูล ส่วนบุคคล รวมถึงสิทธิต่าง ๆ ของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล ตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (พระราชบัญญัติกฎหมายว่าด้วยคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๒ และมีผลบังคับใช้เต็มรูปแบบ เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2565

การเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล

โรงเรียนบ้านพร้าวเหนือ จะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลผ่านช่องทาง ดังต่อไปนี้

- การติดต่อขอรับบริการในอาคารสถานที่
- การรับนักเรียนเข้าศึกษาต่อ
- การเยี่ยมบ้านของครูประจำชั้น

ประเภทข้อมูลส่วนบุคคลที่เก็บรวบรวม

- ข้อมูลส่วนบุคคล เช่น ชื่อ นามสกุล อายุ วันเดือนปีเกิด สัญชาติ เลขประจำตัวประชาชน หนังสือเดินทาง เป็นต้น
- ข้อมูลการติดต่อ เช่น ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ อีเมล เป็นต้น

ผู้เยาว์

หากคุณมีอายุต่ำกว่า 2 ปีหรือมีข้อจำกัดความสามารถตามกฎหมาย โรงเรียนบ้านพร้าวเหนืออาจเก็บรวบรวมหรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ โรงเรียนบ้านพร้าวเหนืออาจจำเป็นต้องให้พ่อแม่หรือผู้ปกครองให้ความยินยอมหรือที่กฎหมายอนุญาตให้ทำหากเราทราบว่ามีการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลจากผู้เยาว์โดยไม่ได้ได้รับความยินยอมจากพ่อแม่หรือผู้ปกครอง โรงเรียนบ้านพร้าวเหนือ จะดำเนินการลบข้อมูลนั้นออกระบบ

การจัดเก็บของโรงเรียน

วิธีการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล โรงเรียนบ้านพร้าวเหนือ จะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของคุณในรูปแบบเอกสารและรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์เราเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของคุณไว้กับผู้ให้บริการเซิร์ฟเวอร์ในประเทศไทย

การประมวลข้อมูลส่วนบุคคล

เราจะเก็บรวบรวมใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเพื่อวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้

- เพื่อปรับปรุงการรับบริการ
- เพื่อการบริหารจัดการภายในโรงเรียน
- เพื่อรวบรวมข้อเสนอแนะ

ระยะเวลาการเก็บข้อมูลส่วนบุคคล

เราจะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของคุณไว้ตามระยะเวลาที่จำเป็นในระหว่างที่คุณเป็นผู้รับบริการหรือมีความสัมพันธ์อยู่กับเราหรือตลอดระยะเวลาที่จำเป็นเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่เกี่ยวข้องกับนโยบายฉบับนี้ ซึ่งจำเป็นต้องเก็บรักษาไว้ต่อไปภายหลังจากนั้นหากมีกฎหมายกำหนดไว้เราจะลบทำลายหรือทำให้เป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวตนของคุณได้เมื่อหมดความจำเป็นหรือสิ้นสุดระยะเวลาดังกล่าว

สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล

ภายใต้กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลคุณมีสิทธิในการดำเนินการดังต่อไปนี้

สิทธิถอนความยินยอม

หากคุณสามารถให้ความยินยอมเราจะเก็บรวบรวมใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณไม่ว่าจะเป็นความยินยอมที่คุณให้ไว้ก่อนวันที่กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลบังคับใช้หรือหลังจากนั้นคุณมีสิทธิที่จะถอนความยินยอมเมื่อใดก็ได้ตลอดเวลา

สิทธิขอเข้าถึงข้อมูล

คุณมีสิทธิขอเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของคุณที่อยู่ในความรับผิดชอบของเราและขอให้เราทำสำเนาข้อมูลดังกล่าวให้แก่คุณรวมถึงขอให้เราเปิดเผยว่าเราได้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณมาได้อย่างไร

สิทธิขอถ่ายโอนข้อมูล

คุณมีสิทธิขอรับข้อมูลส่วนบุคคลของคุณในกรณีที่เราได้จัดทำข้อมูลส่วนบุคคลนั้นอยู่ในรูปแบบให้สามารถอ่านหรือใช้งานได้ด้วยเครื่องมือหรืออุปกรณ์ที่ทำงานได้โดยอัตโนมัติและสามารถใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลได้โดยวิธีการอัตโนมัติรวมทั้งมีสิทธิขอให้เราส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลในรูปแบบดังกล่าวไปยังผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลอื่นเมื่อสามารถทำได้ด้วยวิธีการอัตโนมัติและมีสิทธิขอรับข้อมูลส่วนบุคคลที่เราส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลในรูปแบบดังกล่าวไปยังผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลอื่นโดยตรงเว้นแต่ไม่สามารถดำเนินการได้เพราะเหตุทางเทคนิค

สิทธิขอคัดค้าน

คุณมีสิทธิขอคัดค้านการเก็บรวบรวม ใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณในเวลาใดก็ได้หากการเก็บรวบรวมใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณที่สร้างขึ้นเพื่อการดำเนินงานที่จำเป็นภายใต้ประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของเราหรือบุคคลหรือนิติบุคคลโดยไม่เกินขอบเขตที่คุณสามารถคาดหมายได้อย่างสมเหตุสมผลหรือเพื่อดำเนินการตามภารกิจเพื่อสาธารณะประโยชน์

สิทธิขอให้ลบหรือทำลายข้อมูล

คุณมีสิทธิขอลบหรือทำลายข้อมูลส่วนบุคคลของคุณหรือทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลเป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวคุณได้หากคุณเชื่อว่าข้อมูลส่วนบุคคลของคุณถูกเก็บรวบรวมใช้หรือเปิดเผยโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายที่เกี่ยวข้องหรือเห็นว่าเราหมดความจำเป็นในการเก็บรักษาไว้ตามวัตถุประสงค์ที่เกี่ยวข้องของนโยบายฉบับนี้หรือเมื่อคุณได้ใช้สิทธิขอถอนความยินยอมเพื่อใช้สิทธิขอคัดค้านตามที่แจ้งไว้ข้างต้นแล้ว

สิทธิขอให้ระงับการใช้ข้อมูล

คุณมีสิทธิขอให้ระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลชั่วคราวในกรณีที่เรายู่ระหว่างตรวจสอบตามคำร้องขอใช้สิทธิขอแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลหรือขอคัดค้านของคุณหรือกรณีอื่นใดที่เราหมดความจำเป็นและต้องลบหรือทำลายข้อมูลส่วนบุคคลของคุณตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องแต่คุณขอให้เราระงับการใช้แทน

สิทธิขอให้แก้ไขข้อมูล

คุณมีสิทธิขอแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลของคุณให้ถูกต้องเป็นปัจจุบันสมบูรณ์และไม่ก่อให้เกิดความเข้าใจผิด

สิทธิร้องเรียน

คุณมีสิทธิร้องเรียนต่อผู้มีอำนาจตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องหากคุณเชื่อว่าการเก็บรวบรวมใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเป็นการกระทำในลักษณะฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องคุณสามารถใช้สิทธิของคุณในฐานะเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลข้างต้นได้โดยติดต่อ มาที่เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของเราตามรายละเอียดนโยบายนี้เราจะแจ้งผลการดำเนินการภายในระยะเวลา 30 วันนับแต่วันที่เราได้รับการขอใช้สิทธิจากคุณตามฟอร์มหรือวิธีการที่เรากำหนดทั้งนี้หากเราปฏิเสธคำขอจะแจ้งเหตุผลของการปฏิเสธให้คุณทราบผ่านช่องทางต่างๆเช่นข้อความอีเมลโทรศัพท์จดหมาย เป็นต้น

เทคโนโลยีติดตามตัวบุคคล

เพื่อเพิ่มประสบการณ์การใช้งานของคุณให้สมบูรณ์และมีประสิทธิภาพมากขึ้นเราใช้คุกกี้หรือเทคโนโลยีที่คล้ายคลึงกันเพื่อพัฒนาการเข้าถึงการที่เหมาะสมและติดตามการใช้งานของคุณเราใช้คุกกี้เพื่อระบุและติดตามการใช้งาน เว็บไซต์และการเข้าถึงเว็บไซต์ของเราหากคุณต้องการให้มีคุกกี้ไว้ในคอมพิวเตอร์ของคุณคุณสามารถตั้งค่าเบราว์เซอร์เพื่อปฏิเสธคุกกี้ก่อนที่จะใช้เว็บไซต์ของเราได้

การรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล

เรารักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของคุณไว้ตามหลักการการรักษาความลับความถูกต้องครบถ้วนและสภาพพร้อมใช้งานทั้งนี้เพื่อปกป้องการสูญหาย เข้าถึง ใช้ เปลี่ยนแปลงแก้ไขหรือเปิดเผย นอกจากนี้เราจะจัดให้มีมาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลซึ่งครอบคลุมถึงมาตรการการป้องกันด้านการบริหารจัดการมาตรการการป้องกันด้านเทคนิคและมาตรการป้องกันทางกายภาพในเรื่องการเข้าถึงหรือควบคุมการใช้งานข้อมูลส่วนบุคคล

การแจ้งเหตุละเมิดข้อมูลส่วนบุคคล

ในกรณีที่มิเหตุผลละเมิดข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเกิดขึ้นเราจะแจ้งให้สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลให้ทราบโดยไม่ชักช้าภายใน 24 ชั่วโมงนับแต่ทราบเหตุเร็วที่สุดเท่าที่สามารถกระทำได้ในกรณีที่การละเมิดมีความเสี่ยงสูงที่จะมีผลกระทบต่อสิทธิและเสรีภาพของคุณเราจะแจ้งการละเมิดให้คุณทราบพร้อมกับแนวทางการเยียวยาโดยไม่ชักช้าผ่านช่องทางต่างๆเช่นเว็บไซต์ข้อความอีเมลโทรศัพท์จดหมาย เป็นต้น

การแก้ไขเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัว

เราอาจแก้ไขเปลี่ยนแปลงนโยบายนี้เป็นครั้งคราวโดยคุณสามารถทราบข้อกำหนดและเงื่อนไขนโยบายที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงนี้ได้ผ่านทางเว็บไซต์ของเรานโยบายนี้แก้ไขล่าสุดและมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 27 ตุลาคม 2564

นโยบายความเป็นส่วนตัวของเว็บไซต์อื่น

นโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ใช้สำหรับการบริการและการใช้งานบนเว็บไซต์สำหรับลูกค้าของเราเท่านั้นหากคุณเข้าชมเว็บไซต์อื่นแม้จะผ่านช่องทางเว็บไซต์ของเราการควบคุมคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลต่างๆจะเป็นไปตามนโยบายความเป็นส่วนตัวของเว็บไซต์นั้นซึ่งเราไม่มีส่วนเกี่ยวข้องด้วย

ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล

โรงเรียนบ้านพร้าวเหนือ

หมู่ 3 ตำบลกวนวัน อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย 43000

นางสาวนันทนา มลาตรี โทร 080-4396656

เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

นายสวัสดิ์ดีสกุล แก้วก่า โทร 082-1668898

ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านพร้าวเหนือ



(นายสวัสดิ์ดีสกุล แก้วก่า)

ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านพร้าวเหนือ